

Số: 1401 /KL-SNN

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quản lý chất lượng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-SNN ngày 07/10/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quản lý chất lượng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; từ ngày 12/10/2022 đến ngày 09/11/2022, Đoàn thanh tra (do Thanh tra Sở chủ trì, các đơn vị tham gia phối hợp: Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh) đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quản lý chất lượng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Toàn tỉnh hiện có 290 doanh nghiệp đã đăng ký và đang hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản. Trong thời gian gần đây, lĩnh vực sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hậu dịch Covid-19 và tác động của sự bất ổn kinh tế, chính trị thế giới do xung đột giữa Nga - Ukraine đã làm giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, trong khi giá sản phẩm đầu ra không tăng nên hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản có phần hạn chế, hàng hóa tiêu thụ chậm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Căn cứ quyết định, kế hoạch thanh tra được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 36/45 doanh nghiệp được phê duyệt. Có 09 doanh nghiệp, Đoàn không tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở do: (06 doanh nghiệp đóng cửa dừng sản xuất, Đoàn không liên hệ được với chủ doanh nghiệp, 03 doanh nghiệp gửi thông báo tạm dừng sản xuất, kinh doanh, thông báo giải thể). Trong quá trình kiểm tra trực tiếp tại 36 doanh nghiệp,

Đoàn ghi nhận thêm 12 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, nâng tổng số doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh lên 21 doanh nghiệp, chiếm 46,7% so với tổng số doanh nghiệp được phê duyệt. Đối với 12 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, Đoàn chỉ lập biên bản ghi nhận lại hiện trạng, không tiến hành kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo nội dung kế hoạch được phê duyệt. Cụ thể:

STT	Huyện, thành phố	Số DN được phê duyệt	Số DN được kiểm tra trực tiếp	Số DN tạm dừng hoạt động
1	Định Quán	01	01	01
2	Thống Nhất	01	01	
3	Tp. Long Khánh	04	04	01
4	Trảng Bom	06	05	03
5	Cẩm Mỹ	01	01	01
6	Xuân Lộc	05	02	04
7	Long Thành	07	06	03
8	Nhon Trạch	01	01	
9	Biên Hòa	18	14	07
10	Vĩnh Cửu	01	01	01
Tổng số		45	36	21

Trong quá trình tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra luôn bám sát Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt, các cơ sở là đối tượng thanh tra đã phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra. Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kết quả như sau:

1. Việc thực hiện về điều kiện sản xuất, kinh doanh

Qua kiểm tra 36 cơ sở được kiểm tra đều có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện tương đương như: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000),... theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 22/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Hồ sơ chất lượng của bao bì, vật liệu bao gói thực phẩm; Hồ sơ công bố chất lượng của sản phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

3. Việc thực hiện về ghi nhãn hàng hóa

Qua kiểm tra 35/36 cơ sở được kiểm tra thực hiện ghi đúng và ghi đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn bao bì sản phẩm (có 01 sản phẩm nhập khẩu của 01 cơ sở được kiểm tra thực hiện ghi nhãn bao bì sản phẩm chưa đúng quy định) theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

4. Về chất lượng hàng hóa

Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy ngẫu nhiên 24 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tại 15 cơ sở gửi Công ty TNHH công nghệ Nho Nho (được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận) phân tích kiểm nghiệm. Kết quả phân tích có 24/24 mẫu đạt chất lượng đúng theo quy định, không phát hiện độc tố, chất cấm, không sử dụng phụ gia thực phẩm, hóa chất, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài Danh mục được phép sử dụng.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Ưu điểm

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản đều chấp hành tốt việc đăng ký kinh doanh; có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm; có cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Các cơ sở cung cấp đầy đủ các hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, thông báo tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định; ghi nhãn hàng hóa và hạn sử dụng theo quy định. Sử dụng phụ gia thực phẩm có trong Danh mục được phép sử dụng theo quy định của Bộ Y tế, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

2. Tồn tại

- Các cơ sở đang hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đa số chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đảm bảo cơ bản theo các nội dung thanh tra. Tuy

1. 8.
SỞ
G N
PH
T N
NH

nhiên, cũng còn một số quy định mà các cơ sở đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ, cụ thể:

+ Chưa khắc phục hết các lỗi tồn tại của kết quả đánh giá, phân loại theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện;

+ Trang bị chưa đầy đủ quy trình vệ sinh nhà xưởng và trang thiết bị; thiết bị vệ sinh cá nhân như bồn rửa tay, xà phòng, khăn lau tay,...;

+ Thực hiện việc tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm cho người lao động trong cơ sở chưa đầy đủ;

+ Cung cấp không đầy đủ Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

+ Trang bị các thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại chưa đầy đủ.

- Có 01 cơ sở vi phạm về kinh doanh sản phẩm là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

3. Nguyên nhân

Trong năm 2022, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chịu sự ảnh hưởng của hậu dịch Covid-19 và tác động của sự bất ổn kinh tế, chính trị thế giới do xung đột giữa Nga - Ukraine, sản phẩm hàng hóa không xuất khẩu được nên sản xuất gián đoạn, có ít đơn đặt hàng, giá cả nhiên liệu, nguyên liệu tăng dẫn đến việc nhiều cơ sở dừng sản xuất, kinh doanh hoặc sản xuất, kinh doanh cầm chừng, thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

1. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và yêu cầu các cơ sở phải tổ chức khắc phục và thực hiện theo quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

2. Căn cứ các quy định của pháp luật Đoàn thanh tra lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định, cụ thể:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở Điểm kinh doanh 3 - Công ty TNHH MTV Tuấn Đại Ngọc Phát có hành vi vi phạm kinh doanh sản phẩm Nạc vụn heo đông lạnh là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm d, khoản 2 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi bởi khoản 48, khoản 49, khoản 54 Điều 2 Nghị định số

126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

Đoàn thanh tra đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với mức phạt tiền là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Cơ sở chấp hành quyết định xử phạt đã nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định (Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước số 5883181, ngày 20/12/2022).

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản;

- Thực hiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý về đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất, kinh doanh; có cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện theo quy định; khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn thanh tra nhắc nhở, hướng dẫn theo đúng quy định.

2. Đối với Thanh tra Sở

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở trên địa bàn tỉnh cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật, các quy chuẩn mới hiện hành theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quản lý chất lượng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản.

3. Đối với Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NLTS

Tiếp tục phối hợp với UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phân loại, thực hiện thẩm định cấp chứng nhận an toàn thực phẩm và cam kết an toàn thực phẩm; xử lý các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn để thuận tiện cho công tác quản lý.

4. Đề nghị UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh

Tăng cường phối hợp các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về quản lý an toàn thực phẩm và cam kết an toàn thực phẩm; kiểm tra, xử lý các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn quản lý. Thường xuyên rà soát, thống kê các cơ sở sản



xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đang hoạt động trên địa bàn để quản lý.

Trên đây là Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quản lý chất lượng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc và các PGD Sở;
- Đài PTTH Đồng Nai; Báo Đồng Nai;
- UBND và Phòng NN (KT&T) các huyện, TP. Long Khánh và Biên Hòa;
- Thanh tra Sở;
- Chi cục PTNT và QLCLNLTS;
- Lưu: VT, TTr. (C.Minh)

GIÁM ĐỐC



Cao Tiến Sỹ